

**Gửi tới các bạn người nước ngoài đang sinh sống
tại thành phố Fukuoka**

Quan trọng

VỀ VIỆC NỘ PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE QUỐC DÂN CỦA THÀNH PHỐ FUKUOKA

Ở Nhật Bản, mọi công dân đều phải tham gia hệ thống bảo hiểm y tế công cộng để được an tâm và được chăm sóc y tế với chi phí thấp khi bị ốm đau hay chấn thương.

Những người được chấp thuận ở lại Nhật Bản trên 3 tháng thì phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân, ngoại trừ những người đang tham gia bảo hiểm sức khỏe của công ty. Bạn cần phải làm thủ tục tại Tòa thị chính quận ở quận nơi bạn đang sinh sống.

Những người đang tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân ở thành phố Fukuoka thì cần phải thanh toán phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm là nguồn tài chính quan trọng được sử dụng cho các chi phí y tế của mọi người. Phí bảo hiểm được quyết định theo thu nhập của năm trước, v.v..

Sau khi đã làm thủ tục tham gia, giấy thông báo quyết định về phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân sẽ được gửi đến địa chỉ nơi cư trú.

Vui lòng xác nhận số tiền và thời hạn nộp. (Giấy thông báo sẽ được gửi đến bằng phong bì màu xanh như ở bên phải phía dưới đây.)

Hãy nộp phí bảo hiểm bằng chuyển khoản hoặc bằng phiếu nộp trong thời hạn nộp, để có thể được an tâm và được chăm sóc y tế khi bị ốm đau hay chấn thương.

[Ví dụ về phong bì gửi giấy
thông báo quyết định]



● Nếu chậm nộp phí bảo hiểm thì ...

- Vì sẽ là bất công bằng so với những người đang nộp đúng hạn, nên thành phố sẽ gửi thư nhắc nhở hoặc xác nhận xem đã nộp hay chưa qua điện thoại hoặc SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) để nhắc nhở nộp sớm. Nếu nộp khi đã quá hạn thì có thể sẽ bị yêu cầu thanh toán phí trả chậm.
- Vui lòng chú ý vì tài sản của các bạn có thể sẽ bị điều tra và tiền tiết kiệm hoặc tiền lương của bạn có thể bị tịch thu.
- Các vấn đề trong sinh hoạt thường ngày của bạn cũng sẽ bị nhiều lên, chẳng hạn như có thể không gia hạn được thẻ cư trú, v.v..
- Khi bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán phí bảo hiểm, hãy trao đổi sớm với Phòng bảo hiểm lương hưu ở quận nơi cư trú.

Nếu có gì không rõ, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ dưới đây.

[Nơi liên hệ]

Số máy chuyên dụng tiếng nước ngoài dùng chung cho các Tòa thị chính quận: 092-753-6113

Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều

(Ngoại trừ ngày nghỉ lễ và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

***Bạn có thể liên hệ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal.**